

Sao hạn Canh Ngọ năm 2019: Nam thì phiền muộn nữ thì ốm đau

SAO CHIẾU MỆNH CANH NGỌ NĂM 2019



Chiếu theo luật tính sao chiếu mệnh thì năm 219 tuổi Canh Ngọ (1990 - 30 tuổi) ở nam mệnh gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh mang đến những buồn phiền trong cuộc sống còn ở nữ mệnh được sao Mộc Đức chiếu mang đến may mắn trong công việc nhưng có thể gặp phải bệnh nạn trong năm.

Sao chiếu mệnh Canh Ngọ 2019 nam mạng



Sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ nam mạng

*Thủy diệu ray rút muộn phiền
Gia đình tan tác rối ren không ngừng
Tháng tư tháng tám coi chừng
Họ hàng nội ngoại lệ rưng chia lìa*

- Sao chiếu mệnh: Năm nay Quý bạn gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, tình cảm có những buồn thương, ảnh hưởng xấu đến tinh thần. Nếu có cơ hội đi xa sẽ được bù đắp bằng nhiều tài lộc. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, đối với mạng mộc trong rủi có may.
- Vận hạn: Năm nay quý bạn gặp hạn Với hạn Ngũ Mộ, dễ sinh hao tổn nhiều mặt, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt.
- Tứ trụ: Về Tứ trụ, với Thiên Tôn, Địa Sinh, công việc làm ăn có phần thua thiệt, tính một đường, đi một ngã, tài lộc suy hao, cuộc sống gặp nhiều trở ngại. Gia đình, sức khỏe có nhiều niềm vui, thêm người, thêm của.

Kết luận

Phối hợp các yếu tố trên để luận [tử vi Canh Ngọ năm 2019 nam mạng](#), đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Gốc, Thổ vận bất cập. Đối với mạng Thổ, gặp năm mộc là tương khắc cho nên tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, trong năm nay bản mệnh Canh Ngọ sức khỏe không được tốt cần phải cẩn thận.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 21 âm-lịch dùng 7 đèn cây (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khăn vái quay mặt về hướng chánh Bắc mà khăn vái : "Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào

► Hướng dẫn [cách cúng sao thủy diệu năm 2019](#)

Sao chiếu mệnh Canh Ngọ 2019 nữ mạng



*Mộc đức sao sáng mệnh mông
Lộc tài Xuân Hạ Thu Đông rạng ngời
Bán buôn vốn một phát mười
Gia môn rộn rã nụ cười ấm no*

- Sao chiếu mệnh: Năm nay Quý bạn gặp sao Sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao hạn này thường đem lại nhiều may mắn trong việc học hành, thi cử, công việc làm ăn tốt nhưng cũng dễ bị đau ốm, tai nạn thành linh.
- Vận hạn: Với hạn Ngũ Mộ, dễ sinh hao tổn nhiều mặt, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt.
- Tứ trụ: Về Tứ trụ, với Thiên Thuận, Địa Hao: Công việc làm ăn không có gì thay đổi, tài lộc bình thường nhưng gia đình, tình cảm có nhiều buồn phiền, tốn hao không ít tiền bạc.

Kết luận

Khi [xem tử vi nữ Canh Ngọ 1990 năm 2019](#) phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỳ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Gốc, Thổ vận bất cập. Đối với mạng Thổ gặp năm Mộc là tương khắc biểu hiện sự khó khăn. Tuy nhiên sao hạn và vận niên đều tốt làm tăng vận số và công danh cho quý bạn.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 25 âm-lịch dùng 20 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái : "Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào

► Xem thêm về [sao Mộc Đức năm 2019](#)



Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Canh Ngọ năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Để biết thêm sao chiếu mệnh của các tuổi khác, bạn có thể xem [bảng xem sao chiếu mệnh 2019](#) đã được Đọc Tài Liệu biên soạn. Chúc các bạn một năm mới Bình An và Tài Lộc.